



รายงานผล

**การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนทร์อนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนกำลังคน ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานให้เป็นที่พอใจ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นายนันทอนุสรณ์)

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ด้านการวางแผนกำลังคน	๑.๑ การสำรวจข้อมูลสภาพ อัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕	- สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง สำหรับวางแผน และบริหารจัดการในภาพรวม - รวบรวมข้อมูลและสรุปส่งสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๑.๒ การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไม่มีข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๑.๓ สำรวจวิชาเอกที่ต้องการ/ ขาดแคลน ตำแหน่งว่างที่เหลือ จากการย้าย (กรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	- วิชาเอกที่ต้องการ ได้แก่ วิชาเอกประถมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๑.๔ สำรวจอัตราว่างจากผลการ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	- ครูเกษียณ ๑ คน วิชาเอกภาษาไทย	ไม่ใช้งบประมาณ	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒. การสรรหา	๒.๑ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	- นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ - นายณัฐพัชร์ ป้อมหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๒.๒ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒	- นางสาวธิดารัตน์ พาโนมัย ตำแหน่ง ครู ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สพม.๒ - รอรับย้าย ๒ วิชาเอก ได้แก่ ประถมศึกษา และดนตรีไทย	ไม่ใช้งบประมาณ	
๓. การพัฒนา	๓.๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน - การดำเนินการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑	โรงเรียนจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) โดยดำเนินการให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เรียบร้อย รายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๓.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (รูปแบบ ON-SITE)	- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ - การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คงวิทย์ฐานะ	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารเบรก ตามระเบียบการใช้งบประมาณการเบิกจ่าย ค่าวิทยากร ๑,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารเบรก ตามระเบียบการใช้	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
		และขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA (Performance Agreement: PA) วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖	งบประมาณการเบิกจ่าย	
	๓.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (รูปแบบ ON-LINE)	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรมด้านวินัยและความผิดเกี่ยวกับการทุจริต สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ - อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี ศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา” การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน ๒๒ ชั่วโมง - อบรม E-Training หลักสูตรอบรมครูเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๖ - การอบรมออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education พ.ค. ๒๕๖๖ - อบรมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet ๙ ก.ค. ๒๕๖๖ 	ไม่ใช้งบประมาณ	
๔. การส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และ สนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานให้มีมืออาชีพ	๔.๑ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> - สำรอง รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา - ดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ส่งสำนักงาน 	ไม่ใช้งบประมาณ	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
		เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร		
	๔.๒ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ	- จัดทำหนังสือขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.	ไม่ใช้งบประมาณ	
	๔.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำประกันอุบัติเหตุแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน - แสดงความยินดีกับครู เนื่องในโอกาสสำคัญ และโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การย้ายโรงเรียน การได้รับตำแหน่งใหม่ หรือการได้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ และวันเกิด - สนับสนุนค่าพาหนะแต่คณะครูในการเดินทางไปราชการ และส่งเอกสารทางราชการ - ศึกษาดูงาน ณ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ศึกษาดูงาน โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ศึกษาดูงานโครงการซังห้วมัน - ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ - ศึกษาดูงานอุทยานราชภักดิ์ 	<p>๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๙๔,๕๒๐ บาท</p>	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนค่าตัดหญ้าโรงเรียน - ช่วยเหลือเมื่อครูและบุคลากรในโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล 	<p>๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p>	
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ รอบการประเมิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	

